



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๑๐

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๒. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๗๙๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดกิจกรรมฯ ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนว่า กม. เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ ทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อสาธารณประโยชน์และความผาสุกของประชาชน และในปี ๒๕๖๖ กรมการปกครองและจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศผลแล้ว นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท อำนาจ หน้าที่ และผลงานของ กม. ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย กรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคได้โอนจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดได้แจ้งอำเภอตามอ้างถึง ๒. เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอเตรียมการจัดงานตามแนวทางการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ ของส่วนภูมิภาคต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกราช มณีกรรณ)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

## แนวทางการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ ของส่วนภูมิภาค

### จังหวัด

๑. จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ หรือวันอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคม ตามความเหมาะสม

๒. อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ และบรรยายบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งแจ้งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ

### อำเภอ

กำหนดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ อำเภออาจกำหนดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ในวันเดียวกันก็ได้

#### ก่อนวันจัดกิจกรรม

อำเภอมอบหมายให้ทุกตำบลนำผลงานของ กม. ทุกด้าน มาจัดแสดงนิทรรศการผลงานของ กม. ณ สถานที่ประชุมฯ หรือบริเวณที่ว่าการอำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานให้ทั้ง กม. ส่วนราชการ หน่วยงานของเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ นำไปพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานในหมู่บ้านของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อำเภออาจจัดให้มีการประกวดกิจกรรมหรือการจัดนิทรรศการของแต่ละตำบลแล้วมอบประกาศนียบัตรหรือรางวัลอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

#### วันจัดกิจกรรม

อำเภอแจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน และหัวหน้าคณะทำงานด้านอำนวยการ นำหัวหน้าคณะทำงานด้านต่าง ๆ และ กม. เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้ผู้ใหญ่บ้านนำคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยอำเภออาจกำหนดจำนวน กม. ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตามความเหมาะสม

#### - ก่อนเริ่มกิจกรรม

อ่านสารอธิบดีกรมการปกครอง สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๗ และบรรยายบทบาทและความสำคัญของ กม. รวมทั้งแจ้งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กม. ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ

#### - หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

อำเภออาจจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กม. เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดเต้นเพลง กม. หรือการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

\*\*\* กรมการปกครอง จะดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน กม. ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป



ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการในหมู่บ้านสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมกระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกกลุ่ม/องค์กร ในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา

จากอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีความหลากหลาย ครอบคลุม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทำหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีเอกภาพ หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและที่ผ่านมา คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละทำงานตามอำนาจหน้าที่ด้วยจิตสาธารณะ จนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่หมู่บ้านได้เป็นจำนวนมาก และเมื่อหมู่บ้านเข้มแข็งแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดิน รวมทั้งส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและเพื่อแสดงให้เห็นว่า ทุกภาคส่วนเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศกำหนดให้วันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย